

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cụu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tiên Hải không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần tự lực tự cường vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Đến thăm trang trại của gia đình CCB Tạ Xuân Đài ở xã Nam Thanh mới thấy được quyết tâm vươn lên làm giàu của người lính Cụ Hồ trong thời bình. CCB Tạ Xuân Đài đã biến vùng đồng trống nước thành vùng đất trù phú theo mô hình VAC, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng. Những năm trước, ông đã mạnh dạn đầu tư hơn 7.000m² đất cấy lúa kém hiệu quả ở thôn Ái Quốc, từng bước đầu tư quy hoạch theo mô hình chăn nuôi tổng hợp. Vùng chuyển đổi được quy hoạch hơn 3.000m² làm 2 ao thả nuôi các loại cá như cá trắm, cá rô phi đơn tính..., diện tích còn lại được trồng các loại cây ăn quả, cây bóng mát, rau sạch và làm khu chăn nuôi, lúc nào cũng có từ 300 - 400 con gà thương phẩm và gà đẻ. Sau nhiều tháng trâm, giờ đây mô hình phát triển kinh tế của CCB Tạ Xuân Đài đã thành công, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mặc dù bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin với tỉn thường 62% sức khỏe nhưng CCB Lê Văn Rôi, thôn Thanh Tây, xã Đông Lai vẫn là hội viên điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương. Vốn có kinh nghiệm từ nghề mộc của gia đình, ông đã nhận đóng giường, tủ, bàn, ghế tại nhà cho khách. Nhận

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN TIỀN HẢI Giúp hội viên phát triển kinh tế



Hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Hải phát triển chăn nuôi mang lại thu nhập ổn định.

thấy những năm gần đây các mặt hàng nội thất cao cấp bằng gỗ đang có nhu cầu tiêu dùng lớn, ông mạnh dạn dùng số tiền tiết kiệm được từ việc làm mộc cộng với vay vốn của anh em, học hàng để mở rộng xưởng sản phẩm, mẫu mã ngày càng đẹp, tiếng lành đồn xa, khách đến đặt hàng ngày càng nhiều. Sản

phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Mỗi năm cơ sở sản xuất đồ gỗ của gia đình ông đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 7 lao động với thu nhập bình quân từ 7 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch Hội CCB huyện Tiên Hải cho biết: Hiện nay, nhiều mô hình phát triển kinh tế của hội viên CCB đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, đóng góp một phần

không nhỏ vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Để động viên hội viên phát triển kinh tế gia đình, mọi hoạt động của Hội đều hướng về cơ sở, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, hội viên, gắn kết hội viên với tổ chức hội bằng cách vận động giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thay

đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình mới đã được hội viên mạnh dạn áp dụng, từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi bò, nuôi tôm thẻ, nuôi gà, nuôi cá sù... Ngoài khuyến khích phát triển kinh tế gia đình, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội đã vận động hội viên, nhân dân tham gia nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các tuyến đường liên xã, liên thôn. Đặc biệt, chú trọng phát huy vai trò của người dân tham gia đóng góp ý kiến, cùng chính quyền bàn bạc, chọn lựa công trình xây dựng hoặc xác định việc nào làm trước, việc nào làm sau. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở qua việc công khai các khoản thu, chi do nhân dân và các cá nhân đóng góp, ủng hộ... Những năm qua, Hội CCB huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác hơn 76,4 tỷ đồng cho hơn 2.900 hội viên vay phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo còn 0,54%. Hội CCB huyện còn vận động hội viên, nhân dân đóng góp hơn 885.000m² đất ở, 1.500m³ đá, 1.700m³ cát, tham gia hơn 2.700 ngày công làm thủy lợi nội đồng, trên 11 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn. Thành lập 65 tổ trật tự an toàn xã hội với 337 hội viên tham gia, 47 tổ tự quản về an toàn giao thông, 22 tổ tự quản vệ phòng, chống ma túy, 74 tổ hòa giải tại cơ sở.

THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)

và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Sau khi nghe báo cáo và khảo sát thực tế, các thành viên đoàn công tác đã đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí của hai huyện đồng thời góp ý, đề nghị hai huyện cần bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung để hoàn thiện hồ sơ và có sự so sánh để làm nổi bật những kết quả đạt được.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối NTM trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của hai huyện trong công tác hiện các tiêu chí NTM; đề nghị thời gian tới hai huyện tiếp tục xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần phát huy thế mạnh của địa phương, thực hiện các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn công tác đồng thời sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan và hai huyện Quỳnh Phụ và Thái Thụy khẩn trương hoàn thiện các phần việc cũng như hoàn chỉnh báo cáo và hồ sơ làm căn cứ để trung ương xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10

Thời gian đi lính nghĩa vụ của công an giảm còn hai năm

Có hiệu lực từ ngày 10/10, Nghị định số 70/2019 quy định thời gian nghĩa vụ trong công an nhân dân từ 36 tháng xuống còn 24 tháng. Trong trường hợp hết thời hạn nghĩa vụ, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thể được kéo dài thời gian nhưng không quá 6 tháng.

Chính phủ cũng ưu tiên các sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học có năng khiếu, khả năng phù hợp với chuyên môn, công tác, chiến đấu được tham gia nghĩa vụ trong công an nhân dân.

Nghị định số 70/2019 bổ sung quy định người tham gia nghĩa vụ công an nhân dân được phong, thăng cấp bậc hàm binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ như trước đây. Thay vào đó, trong thời gian tại ngũ, hoặc xuất ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ được hưởng chế độ, chính sách với bậc hàm tương đương theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

Xe máy chạy tối đa 60 km/h trong đô thị

Thông tư số 31/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về tốc độ của xe khi tham gia giao thông có hiệu lực ngày 15/10, quy định xe máy, ô tô khi chạy trong khu vực đông dân cư được phép chạy tối đa 60 km/h nếu chạy trên đường đôi hoặc không một chiều có từ 2 làn trở lên; 50 km/h nếu là đường hai chiều không có dải phân cách giữa hoặc đường một chiều có một làn xe.

Trường hợp ở ngoài khu vực đông dân cư và trên đường đôi có 2 làn trở lên, xe máy được chạy tối đa 70 km/h, ô tô chạy 90 km/h.

Riêng với xe gắn máy (xe dưới 50 phân khối), tốc độ tối đa là 40 km/giờ, bất kể trên đoạn đường nào và trong khu vực nào.

Bày bán thuốc diệt côn trùng chung với thực phẩm bị phạt 3 triệu đồng

Cũng có hiệu lực từ ngày 15/10, Nghị định số 71/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp quy định, phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng nếu bày bán chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn không tách biệt với nơi bày bán các loại thực phẩm; không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc cung cấp sai về các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, gây hại cho sức khỏe...

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động mua bán chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia đình và y tế từ 1 - 3 tháng.

Ba điều kiện để trở thành bác sĩ gia đình

Thông tư số 21/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết về hoạt động y học gia đình có hiệu lực từ ngày 15/10, nêu rõ các điều kiện để mở phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân.

Theo đó, bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa hệ lâm sàng đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sẽ được khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình sau khi đáp ứng các điều kiện như: có một trong các văn bằng bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ về chuyên ngành y học gia đình; có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 3 tháng; có giấy chứng nhận học tập từng đợt học có các nội dung ghi trong giấy xác nhận hoặc tin chỉ hoặc chương trình đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình với tổng thời gian tối thiểu 3 tháng.

Người ở huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay vốn không cần thế chấp

Quyết định số 27/2019 do Thủ tướng ban hành có hiệu lực từ ngày 25/10, quy định những người lao động tại các huyện nghèo được vay đến 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài mà không cần phải đặt cọc, thế chấp, cầm cố tài sản...

Tuy nhiên, để được vay số tiền này, người lao động phải có hộ khẩu thường trú tại huyện nghèo từ đủ 12 tháng trở lên; đã ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài và được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc.

Trong trường hợp người lao động thuộc hộ nghèo được vay vốn với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định; nếu không thuộc hộ nghèo vẫn được vay vốn bằng mức lãi suất đối với hộ nghèo.

Thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

(theo vnexpress.net)

Nồi cháo nghĩa tình

Không quản ngại việc thức khuya dậy sớm, gần 6 năm qua, các tình nguyện viên (TNV) của Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư lặng lẽ góp sức nấu hàng trăm nghìn suất cháo miễn phí giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Nghĩa cử cao đẹp của các TNV đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Bị tai biến đã 2 tháng nay nên bà Phan Thị Gái, 70 tuổi, xã Minh Quang phải đến điều trị tại Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư. Do nhà neo người, hoàn cảnh khó khăn nên bà đều phải chủ động trong mọi sinh hoạt. Điều trị tại bệnh viện, được nhận những suất cháo miễn phí, thơm ngon do cán bộ, TNV chữ thập đỏ nấu, bà cảm thấy rất ấm lòng. Bà Gái cho biết: Vào mỗi buổi trưa thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần, tôi không phải lo mua cơm, cháo bên ngoài, đỡ vất vả rất nhiều. Những hôm nào tôi không tự xuống lấy cháo được, các TNV còn mang cháo lên tận giường bệnh cho tôi. Cháo nấu rất ngon và đủ dinh dưỡng.

Không chỉ bà Gái mà hàng nghìn lượt bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đã quen với hoạt động phát cháo miễn phí. Để có được những nồi

cháo thơm ngon, cán bộ Hội và TNV chữ thập đỏ phải chuẩn bị nguyên liệu và sơ chế từ chiều hôm trước. Nguyên liệu chủ yếu là gạo, thịt, các loại rau, củ, quả... Đến khoảng 5 giờ sáng, các TNV phải thức dậy để hoàn thành công việc của mình. Tuy vất vả nhưng ai cũng vui vì những việc mình đã làm. Cháo không những bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn thường xuyên thay đổi nguyên liệu để bổ sung chất dinh dưỡng cho người bệnh. Đúng hẹn với bệnh nhân, ngày nắng cũng như ngày mưa, không ngày nào các TNV vắng mặt. Chỉ Đổ Thị Vương, cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư, người đã đồng hành cùng hoạt động phát cháo nhiều năm qua chia sẻ: Hầu hết bệnh nhân điều trị tại đây đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng nấu những suất cháo thơm ngon cho các bệnh nhân. Với 50 thành viên hiện tại, chúng tôi chia nhóm, thay phiên nhau nấu cháo vào các ngày trong tuần.

Được triển khai từ năm 2014, đến nay, chương trình nồi cháo từ thiện của Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã cung cấp hơn 230.000 suất cháo cho bệnh nhân nghèo. Nếu như năm đầu tiên thực hiện mới chỉ duy trì được một buổi/tuần vào trưa thứ sáu thì đến năm 2015

Chương trình nồi cháo từ thiện là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư, góp phần giúp đỡ, động viên người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư là đơn vị duy nhất trong tỉnh duy trì được nồi cháo từ thiện 4 buổi/tuần. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư sẽ tiếp tục duy trì chương trình nồi cháo từ thiện, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chế độ dinh dưỡng từng bữa cháo, phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Hội sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ để duy trì chương trình; tổ chức lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ tham gia nấu cháo và phát cháo hàng ngày.

(Ông Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư)



Các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phát cháo cho bệnh nhân nghèo.

Hội bắt đầu mở rộng thực hiện 4 buổi/tuần vào trưa thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu tại Bệnh

viện Đa khoa Vũ Thư. Đến năm 2017 và 2018, Hội tiếp tục duy trì và tổ chức thêm một buổi

THU HOÀI

Hướng tới sự hài lòng của khách hàng

Những năm qua, trước sự cạnh tranh khốc liệt của hàng loạt doanh nghiệp chuyển phát trong và ngoài nước, để động viên người lao động (NLD) hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công đoàn Bưu điện tỉnh đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLD, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, tạo niềm tin của khách hàng đối với đơn vị.

Gần 15 năm qua, ngày nắng cũng như ngày mưa, anh Hoàng Hữu Tuấn làm việc tại bộ phận chuyển phát của trung tâm Bưu điện tỉnh đều hăng say với công việc của mình. Bình quân mỗi ngày anh giao dịch ở hơn 100 điểm tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Bình. Mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng anh không có ý định chuyển công việc mà quyết tâm gắn bó với nghề bởi ngoài thu nhập ổn định từ 8 - 12 triệu đồng/tháng anh còn luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo

đơn vị và tổ chức công đoàn. Anh Tuấn chia sẻ: Hiện nay, nhu cầu gửi hàng hóa của người dân ngày càng tăng cao, khối lượng công việc lớn trong khi số người làm có hạn. Thấu hiểu điều đó, Công đoàn Bưu điện đã có nhiều hoạt động chăm lo cho NLD từ hỗ trợ tiền xăng xe, tiền ăn trưa... nên chúng tôi rất yên tâm.

Bưu điện tỉnh hiện có 246 cán bộ, những năm qua, lãnh đạo và tổ chức công đoàn phối hợp chặt chẽ triển khai các giải pháp chăm lo đời sống cho NLD. Trong năm 2019, Công đoàn Bưu điện tỉnh đã triển khai các hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt việc chăm lo sức khỏe, động viên kịp thời lực lượng lao động trực tiếp. Cụ thể, trung tâm khai thác đã được trang bị tủ làm mát để đựng nước cho cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLD) uống trong giờ làm



Nhân viên Bưu điện tỉnh làm việc tại bộ phận vận chuyển.

việc; bồi dưỡng cho NLD làm công việc nặng nhọc, độc hại bằng các sản phẩm sữa tươi, sữa chua... trong ca làm việc. Trong những tháng hè nắng nóng hỗ trợ nước giải khát giữa ca, phục vụ tại chỗ cho toàn bộ

lực lượng lao động trực tiếp tại các trung tâm khai thác, bưu cục trên toàn tỉnh. Tổng kinh phí các hoạt động chăm lo sức khỏe cho NLD trong 9 tháng đầu năm đã thực hiện trên 150 triệu đồng. Ông Lưu Quang

Biên, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện tỉnh cho biết: Với đặc thù công việc làm việc ở cường độ cao, ngoài chế độ lao động theo quy định, chúng tôi phải đầu tư nâng mức thu nhập bình quân cho NLD từ 14 triệu đồng/người/tháng năm 2018 lên 16,5 triệu đồng/người/tháng năm 2019; đối với cán bộ nữ có con dưới 6 tuổi hỗ trợ tiền gửi trẻ mỗi tháng 2,4 triệu đồng/năm, mua bảo hiểm thân thể cho NLD, có các chế độ bồi dưỡng cho NLD làm công việc nặng nhọc, độc hại.

Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần giúp NLD yên tâm gắn bó với công việc, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, tạo niềm tin với khách hàng. Tại Bưu điện xã Hiệp Hòa (Vũ Thư), mỗi ngày có hàng chục lượt khách hàng đến giao dịch từ việc gửi hàng hóa, gửi và nhận tiền, mua các sản phẩm gia dụng... Khách hàng sau khi giao

dịch đều hài lòng với cách phục vụ cũng như uy tín trong hoạt động kinh doanh. Ông Đỗ Trọng Quân, xã Hiệp Hòa từ nhiều năm nay đều đến bưu điện xã để nhận tiền các con gửi về, ông rất hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên bưu điện. Ông tâm sự: Là khách hàng thường xuyên đến bưu điện xã giao dịch, tôi thấy nhân viên giao dịch rất tận tình, chu đáo, hướng dẫn kê khai đầy đủ các nội dung cần thiết. Tôi luôn tin tưởng các dịch vụ của bưu điện.

Cùng với chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, Công đoàn phối hợp với ban giám đốc chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ, phong cách phục vụ của cán bộ, công nhân viên. Hàng năm, ban giám đốc chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ, phong cách phục vụ của cán bộ, công nhân viên. Hàng năm, ban giám đốc chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ, phong cách phục vụ của cán bộ, công nhân viên đi học tập nâng cao trình độ cũng như các chuyên đề, dịch vụ kỹ năng. Đồng thời, tập huấn đầy đủ, nghiệp vụ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, các dịch

vụ mới, từng bước xây dựng nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm, chuyên nghiệp. Cải tiến cách thức làm việc theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý, chức năng rõ ràng, phối hợp hiệu quả, thông tin nhanh, điều hành chính xác, linh hoạt. Qua đó, trình độ cán bộ, công nhân viên được nâng cao, các dịch vụ đáp ứng, chăm sóc khách hàng, nhất là khách hàng lớn cho đạt, thân thiện.

Từ nay đến cuối năm, Công đoàn Bưu điện tỉnh tích cực vận động CNVCLD nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh để đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho NLD; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLD; thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với NLD; khuyến khích CNVCLD tham gia học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.

NGUYỄN CƯỜNG